

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 31/3, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

quan trọng và dự án phát triển nhà ở bảo đảm đúng tiến độ; hoạt động thương mại ổn định, thị trường tiêu thụ được kiểm soát. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng ước thực hiện trên 13.190 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 149,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên 6.335 tỷ đồng, đạt 29,7% dự toán, tăng 39,2% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đến ngày 31/3 ước đạt 140.182 tỷ đồng, tăng 5,97%. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận cho 58 dự án với vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 4.824 tỷ đồng, vốn FDI đạt 115 triệu USD, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 347 doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện và hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả tỉnh đã đạt được trong quý I/2025, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý II/2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quý I/2025, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, tình ta đã có nhiều nỗ lực, cố gắng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chỉ số tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đang kim hãm sự phát triển chung của tỉnh và đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc nhìn nhận tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quý II/2025, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, xử lý công việc, nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các dự án, công trình đã có chủ trương hoặc đang thi công đang dở, giải quyết dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm tra; xử lý triệt để vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường công tác phòng, chống lãng phí. Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị, địa phương

phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi sáp nhập xã. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã mới; làm tốt công tác cán bộ để phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, các đơn vị, địa phương chủ trương công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng và chủ trương chiến lược của Trung ương đang triển khai.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

HÀ PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Chiều ngày 31/3, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức phiên họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tại điểm cầu Chính phủ. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ: Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các CTMTQG và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết CTMTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối với CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 6 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, còn 3 nhóm mục tiêu chưa đạt. Về CTMTQG giảm nghèo bền vững, đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 1,93%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 24,86%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55%, đạt chỉ tiêu Quốc hội; ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2025 duy trì mức giảm 0,8 - 1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2025 giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo năm 2025 giảm từ 4 - 5%/năm. Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, đến tháng 3/2025, cả nước có 6.001 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 97,5% mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025; 307 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 23 đơn vị cấp tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

LAN PHƯƠNG

BIỂU DƯƠNG 25 TẬP THỂ, 13 CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.



Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Liên minh HTX tỉnh.

của 190 chủ thể sản xuất, trong đó có 72 chủ thể là HTX. Tỉnh đã có 50 đơn vị đăng ký giới thiệu sản phẩm tại sàn giao dịch điện tử và 10 đơn vị đăng ký trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại cửa hàng của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhiều HTX đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa và xây dựng trang thông tin điện tử. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh

có 97 tập thể, cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng; 411 tập thể và cá nhân được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng. Liên minh HTX tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen và được Liên minh HTX Việt Nam trao tặng cờ thi đua.

Giai đoạn 2025 - 2030, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát động cán bộ, viên chức, thành viên, người lao động trong các HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín

dụng nhân dân, thành viên liên kết, doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua; tuyên truyền, vận động thành viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; chủ động sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để nâng cao thương hiệu sản phẩm và uy tín doanh nghiệp, HTX; tích cực tham mưu các cấp, các ngành ban hành,

thực hiện các chính sách hỗ trợ để phát triển khu vực kinh tế tập thể tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Liên minh HTX tỉnh do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Cũng tại hội nghị, 24 tập thể, 13 cá nhân đã được Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh biểu dương, khen thưởng.

BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các đơn vị phá án.

"Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", quyết định khởi tố 39 bị can gồm đối tượng Đ.T.463, thuộc địa phận xã Song An (Vũ Thư) đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

vô bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện. Đối tượng cầm đầu đã lập ra hệ thống chôn rất, thân cận gồm rất nhiều cấp, những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp và những

người giúp sức đắc lực mới biết đến vai trò của đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã sử dụng triệt để phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội, thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua mạng xã hội; phương thức thanh toán chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau, phương tiện thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt. Bước đầu làm rõ, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này trên 2.500 tỷ đồng. Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản... trị giá trên 700 tỷ đồng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích, chiến công của Ban chuyên án. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, lực lượng công an đang gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khi không còn tổ chức công an cấp huyện song lực lượng công an vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, duy trì hiệu quả công tác đấu tranh

phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, không để gián đoạn, đứt gãy; tội phạm tiếp tục được kiểm soát, triệt để kỷ cương được bảo đảm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, xử lý các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thưởng, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

NGUYỄN THỜI

Hơn 40.000 học sinh tham gia hội thảo hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT



Học sinh tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam" trên điện thoại thông minh.

Sáng ngày 31/3, tại huyện Quỳnh Phụ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các diễn giả đã tham luận, chia sẻ các kiến thức về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kinh nghiệm khởi nghiệp,

nhu cầu nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về chọn trường, chọn nghề, kinh nghiệm, ý tưởng khởi nghiệp và cơ hội nghề nghiệp.

Hội thảo là cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi những mô hình, giải pháp sáng tạo trong khởi nghiệp, từ đó có thêm động lực, kiến thức và sự tự tin phát triển kỹ năng cần thiết để bước vào hành trình khởi nghiệp trong tương lai.

ĐẶNG ANH

VŨ THƯ Đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo

Nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, huyện Vũ Thư đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Tổng đàn chó, mèo trên địa bàn huyện hiện có khoảng 28.000 con, trong đó có khoảng 25.000 con chó và 3.000 con mèo. Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, đặc biệt sắp vào mùa nắng nóng, huyện Vũ Thư khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đầy đủ cho vật nuôi theo đúng quy định. Các địa phương tổ chức tiêm phòng theo

lịch cụ thể, đồng thời tuyên truyền về 5 không khi chăn nuôi: không nuôi chó, mèo khi chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh dại; không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó thả rông; không để chó cắn người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường. UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng thú y kiểm tra, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về tiêm phòng cũng như quản lý vật nuôi theo quy định.

ĐÀO QUYÊN

8 hộ dân xã Song An đồng thuận bàn giao mặt bằng, không cần cưỡng chế

Sáng ngày 31/3, toàn bộ 8 hộ dân còn lại tại khu vực núi gạo với đường ĐT.463, thuộc địa phận xã Song An (Vũ Thư) đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

31/3 nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền, đối thoại và vận động thuyết phục từ chính quyền địa phương, các hộ dân đã hiểu rõ chính sách bồi thường, tái định cư và quyền lợi của mình, từ đó đi đến thống nhất bàn giao mặt bằng mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế. Như vậy, đến thời điểm này huyện Vũ Thư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 100% diện tích phục vụ thi

công đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Theo UBND huyện Vũ Thư, khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này chủ yếu liên quan đến mức giá bồi thường, vị trí tái định cư và những ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức các cuộc họp, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến người dân để đưa ra giải pháp hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ bị ảnh hưởng.

Việc các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng không chỉ giúp đẩy

nhanh tiến độ dự án mà còn thể hiện hiệu quả của công tác vận động, thuyết phục của chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng huy động nhân lực, máy móc để triển khai công tác thi công, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch.

Dự kiến tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.